
 

135. löggjafarþing 2007–2008.
Þskj. 237  —  219. mál.

Fyrirspurn
til iðnaðarráðherra um raforkuframleiðslu.

Frá Ólöfu Nordal.

1. Væri að öðru óbreyttu hægt að auka raforkuframleiðslu í einstökum virkjunum ef flutn-
ingskerfi raforku væri eflt?

2. Hvað kostar að virkjun sé ekki fullnýtt og hvað kostar að bæta úr því?


